

Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright

Học kỳ Xuân

Kinh tế học khu vực công

Bài tập 2

(Ngày nộp 30/3/2021)

Câu 1: Thuế tiêu thụ đặc biệt game online

Trước thực trạng có nhiều hệ lụy xấu đối với người chơi game, đặc biệt là giới trẻ, có ý kiến đề xuất cần đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng game online.

Anh/chị có đồng ý với đề xuất này không? Hãy phân tích dựa trên ba tiêu chí: hiệu quả, công bằng, và khả thi của đề xuất.

Câu 2: Thuế khoán

Việt Nam hiện có khoảng trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, trong khi số doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp khoảng 700.000. Khác với khu vực doanh nghiệp phải hạch toán và kê khai nộp thuế theo chuẩn mực, hộ kinh doanh cá thể chỉ phải nộp thuế khoán. Cụ thể, hộ và cá nhân kinh doanh chỉ phải nộp thuế khoán, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, nếu có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm.

$$Số\ thuế\ GTGT\ phải\ nộp = Doanh\ thu\ tính\ thuế\ GTGT \times Tỷ\ lệ\ thuế\ GTGT$$

$$Số\ thuế\ TNCN\ phải\ nộp = Doanh\ thu\ tính\ thuế\ TNCN \times Tỷ\ lệ\ thuế\ TNCN$$

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu được quy định như sau:

TT	Ngành, nghề	Tỷ lệ thuế GTGT	Tỷ lệ thuế TNCN
1	Phân phối, cung cấp hàng hóa	1%	0,5%
2	Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu	5%	2%
3	Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu	3%	1,5%
4	Hoạt động kinh doanh khác	2%	1%

Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Anh/chị có nhận xét gì về chính sách thuế dành cho hộ kinh doanh cá thể? (**Gợi ý:** Phân tích trên 3 khía cạnh hiệu quả, công bằng, khả thi).
- Ngưỡng doanh thu chịu thuế từ 100 triệu đồng/năm trở lên theo anh/chị liệu có hợp lý không? Tại sao?
- Anh/chị có thể giải thích tại sao có câu chuyện hộ kinh doanh cá thể "không muốn lớn"?
- Hiện có đề xuất khuyến khích chuyển đổi mô hình hộ kinh tế cá thể sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp để đảm bảo tính công bằng và minh bạch hơn, đồng thời thúc đẩy tăng quy mô và tính cạnh tranh cho khu vực doanh nghiệp. Anh/chị có đồng ý với đề xuất này không? Tại sao?

Câu 3: Phí cải thiện (betterment levy)

Mỗi năm nhà nước đầu tư ngân sách rất nhiều cho cơ sở hạ tầng. Nhiều người được hưởng lợi từ việc này nhưng hiện chưa có cơ chế chia sẻ lại lợi ích với nhà nước. Chẳng hạn như nhà nước đầu tư một con đường khiến giá nhà đất ở khu vực đó tăng lên làm cho nhiều người dân ở đó được hưởng lợi. Phí cải thiện (betterment levy) là khoản thu có tính chất thuế, theo đó nhà nước sẽ thu một tỷ lệ phần trăm nhất định từ phần giá trị tài sản tăng thêm khi nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng trong một phạm vi nhất định.

- a. Theo anh/chị, việc tìm cơ chế điều tiết trở lại một phần lợi ích tăng thêm do nhà nước sử dụng ngân sách công để đầu tư cơ sở hạ tầng có hợp lý không? Tại sao?
- b. Anh/chị có đồng ý với đề xuất thu phí cải thiện không? Tại sao? (*Gợi ý: Phân tích tính hiệu quả, công bằng, và khả thi.*)
- c. Ngoài phí cải thiện, anh/chị có đề xuất gì khác để nhà nước có thể điều tiết lợi ích tăng thêm, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan?